

ADVANC - ว่าจะไปตามเกมเทคนิค

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ แล้ว ในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิค เขามักจะไม่หาประเด็น หรือ ที่เรียกว่า อิม มาเป็นตัวนำในการซื้อหรือการขายเล่นรอบ หรือ ซื้อลงทุนอะไรเลยนะ... ถ้าจะเป็นในทางปัจจัยพื้นฐาน อาจจะใช้ เขาอาจจะต้องหาประเด็นหรือหาอิมการลงทุนมาก่อน ส่วนจะใช้เทคนิคเข้าช่วยในการหาราคาซื้อหรือระดับที่น่าสนใจ ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล... อ้าว แล้วแบบนี้ การเล่นด้วยปัจจัยทางเทคนิค เขาจะเอาหุ้นมาจากไหนล่ะ หรือใช้ประเด็นอะไรในการเลือกหุ้นล่ะ ถ้าไม่มีอิม... อันนี้จะว่ากันจริงๆ เทคนิคเขามีแบบเฉพาะตัวอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้ จะดูเอง หรือว่าจะใช้การกำหนดค่าต่างๆ แล้วใช้โปรแกรมในการค้นหาหุ้น หรือ สแกนให้ได้หุ้น และอย่างที่เคยกล่าวไว้ จะยังไง ก็ไม่เว้นจะต้องมากดกราฟดูเองอีกที เพื่อความมั่นใจอีกทีนี่... มาถึงตรงนี้ หลายๆ ท่านอาจจะยังสงสัยว่า แล้วอิมในทางเทคนิคจะมีอะไรบ้างล่ะ อันนี้ตอบได้เลย มีมากเท่าที่เราอยากได้เลยแหละ ระยะสั้น ระยะยาว หุ้นเล็ก หุ้นใหญ่ แล้วยังสามารถจะแยกได้ย่อยๆ อีกแยะ หรือบางที อาจจะเอาข้อมูลตัวเลขพื้นฐานบางอย่าง มาอยู่ในอิมด้วยก็ยิ่งได้เลย... และนั่นก็หมายถึงว่า ท่านจะมีหุ้นเล่นได้ตลอดทั้งปี และหลากหลายด้วยอีกต่างหาก ไม่ต้องรออิมการเมือง อิมเปิดประเทศ อิมอะไรต่างๆ นานา ที่เราก็กไม่แน่ใจว่า อิมไหนจะตีจริง หรือได้ผลอย่างที่หวัง เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในเชิงปัจจัยพื้นฐาน... อย่างที่ว่า หุ้นบางตัว ปัจจัยพื้นฐานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่จะมีหลายๆ ท่าน ถามว่า ทำไมราคาหุ้นลงจัง ลงต่อเนื่อง ท่านก็ยังไม่รู้ แต่ถ้าดูเทคนิคนะ จะรู้อันที่

ดูตามเกม...

จริงๆ แล้ว จะเล่นรอบก็ได้ หรือจะมองเล่นยาวๆ จนกว่าจะเกิดสัญญาณขายของเครื่องมือแนวโน้มก็ได้... เกมเล่นสั้น ใครเก่งเครื่องมือไหน ก็ว่าไป แต่ภาพนี้ จะเป็นการมองยาวไว้ก่อน

แนวรับ : ... 213-210 ถ้าเล่นสั้น ไม่ควรต่ำกว่า 208

เป้าหมาย : ... 235-240 เป็นเป้าเล่นรอบ (ยาว ๆ สูงกว่า)

Price Chart...(ADVANC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ADVANC... ไม่ได้โอามาว่ากันเสียหนานในเรื่องของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ที่เรียกว่า 3 เส้น ซึ่งก็จะมาจาก เส้น MA. ระยะกลาง 3 เส้น โดยหากจะใช้เส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ ไม่มีผิดหรอกนะ... แต่ที่ใช้ 3 เส้น เพราะในเรื่องของการอ่านค่าสัญญาณทั้งสามเส้นด้วยจะเป็นตัวช่วยอีกที นอกเหนือจากแค่การอ่านแนวโน้มเพียงอย่างเดียวเท่านั้น... จากภาพนี้ เราเคยเห็นอดีตว่าราคากับเส้น 3 เส้น มีการเคลื่อนไหวอย่างไร แล้วเราควรจะเล่นอะไรยังไง... จริงอยู่ ระดับราคานี้ อาจจะเข้าไปหน่อย เพราะถ้าจะเอาราคาตีๆ ต้องซื้อที่ระดับแถวๆ 200 มาก่อนแล้วนะ แต่เอาละอะ ดูดูแล้วนั้นการเล่นตาม 3 เส้น จะเห็นรอบ ขึ้น-ลง น่าสนใจยิ่ง